

สหประกันชีวิต จัดสัมมนาตัวแทนพร้อมมอบตัว เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ก้าวไปด้วยกัน เพื่อวันข้างหน้า” สัมมนาตัวแทน มอบรางวัลเกียรติยศ วางเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในปี 2556 พร้อมมอบตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง แก่ 14 สหกรณ์ที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอดเยี่ยม มีนายสพพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ มีตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมมิลฟอร์ดพาราไดซ์ หัวหิน ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2556



นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่มีความสามารถจนสามารถทำผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ในวันนี้ ถึง 31 สหกรณ์กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งถือได้ว่าสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับ มีความเชื่อมั่น และศรัทธา ในบริษัทอย่างยิ่ง สหประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์ ดำเนินงานโดยคนสหกรณ์ เพื่อคนสหกรณ์รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อไปว่า ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากทั่วประเทศทั้ง 300 คนที่เดินทางมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่บริษัทจะได้ทำร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของบริษัท และกลุ่มตัวแทนประกันชีวิต ผู้บริหารศูนย์ประสานงานผู้บริหารฝ่ายขายทุกระดับ มีการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นและต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้ง 3 ประเภทคือ

1) สหกรณ์ที่รักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ ดีเด่นประจำปี 2555 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรระจนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรห้วยคา จำกัด จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่) จังหวัดชัยนาท

2) สหกรณ์ที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรระจนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรรัฐฎา จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรวังชัน จำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตร

สันติสุข จำกัด จังหวัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กรุงเทพฯ

และ 3) สหกรณ์ที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 จำนวน 14 สหกรณ์ซึ่งจะได้รับทั้ง ใบประกาศเกียรติคุณ และ ตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์นครสวรรค์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุล จำกัด จังหวัดสุล สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟาร์มสัมพันธ์กิจ จำกัด จังหวัดเชียงราย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ท จำกัด จังหวัดภูเก็ท สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์เครดิตยูเนียนพีเรท จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์การเกษตรประเหลียน จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน และสหกรณ์การเกษตรยานตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กล่าวเพิ่มเติมว่า หวังว่าการจัดการสัมมนาและการมอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้ตัวแทน ผู้บริหารศูนย์ประสานงาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพแก่กันและกันในอนาคตที่จะพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายความสำเร็จของทีมร่วมกัน และทำให้ทีมงานได้รับรู้วิธีการ แนวทางการประสานธุรกิจ รูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกรรมธรรม์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สหกรณ์และตัวแทนที่ทำงานเป็นที่โดดเด่นในครั้งนี้ อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ตัวแทนและสหกรณ์อื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานด้วย